

# นิมาชัยสาร



ปีที่ 39 ฉบับที่ 101 วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

## ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดวิทยาลัยครูรังสรรค์

วัดวิทยาลัยครูรังสรรค์ เป็นวัดประจำหมู่บ้านที่สร้างขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สมัยยังเป็นวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช โดยการนำของนายทวี ท่อแก้ว อดีตอธิการวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช และพระครูวุฒิชัยธรรมสาร (พ่อท่านปอง) อดีตเจ้าอาวาสวัดพรหมโลก และอดีตเจ้าคณะอำเภอพรหมคีรี สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2513 และได้รับการพัฒนาโดยตลอดมีพระภิกษุจำพรรษา 7 รูป

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จึงได้จัดทอดกฐินสามัคคีขึ้น เพื่อพระภิกษุจะได้อนิสงส์ตามพระวินัยต่อไป

อนึ่งปัจจัยอันเป็นบริวารขององค์กฐินอันจะพึงมี วัดวิทยาลัยครูรังสรรค์จะนำไปสร้างโบสถ์ที่ต่างคาอยู่ เพื่อให้สำเร็จอุถุงใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

จึงขอเชิญชวนชาวพุทธศาสนิกชนใกล้ไกลได้ร่วมกันสร้างมหากุศลในการทอดกฐินสามัคคีครั้งนี้โดยทั่วกัน โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้

**วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2553**

เวลา 19.30 น. สมโภชองค์กฐิน ณ วัดวิทยาลัยครูรังสรรค์

**วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2553**

เวลา 10.00 น. แสดงธรรม

เวลา 10.30 น. พิธีถวายกฐิน

เวลา 11.00 น. เลี้ยงภัตตาหารเพล

**สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกษะติดสถานการณื**

## บทบาทหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ

มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการซึ่งหมดเขตรับสมัครไปแล้วเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายนที่ผ่านมา และในวันนี้ (12 พ.ย.) จะประกาศรายชื่อผู้สมัครประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พร้อมด้วยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้ง จึงขอเรียนเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาใช้สิทธิในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 10.00 น. ณ สำนักงานอธิการบดี ซึ่งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมีบทบาทหน้าที่ดังนี้

### บทบาท

1. สภาคณาจารย์และข้าราชการโดยประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการในสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
2. เป็นกรรมการในการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

### หน้าที่

ตามมาตรา 24 สภาคณาจารย์และข้าราชการ มีหน้าที่ ดังนี้

1. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยต่ออธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย
2. แสวงหาแนวทางร่วมกันเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของคณาจารย์และข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
3. พิจารณาคำขอของคณาจารย์และข้าราชการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
4. เรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อพิจารณากิจการของมหาวิทยาลัยและนำเสนอความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย

การปฏิบัติหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและการดำเนินการใด ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบย่อมได้รับความคุ้มครองและไม่เป็นเหตุในการดำเนินการทางวินัย

**“งาน 54 ปี ศักดิ์ศรีเหลืองแดง จัด 7 – 9 ม.ค. สกหน้า”**

**ที่ มรภ.นครฯ ของเรา**

## ม.ราชภัฏนครฯ หนุนการท่องเที่ยวผิงอ่าวไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บำรุง ศรีนวลปาน

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ดำเนินการ “โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการและองค์กรชุมชนเพื่อบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ผิงอ่าวไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนที่ดำเนินการด้านการท่องเที่ยว ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศักยภาพของชุมชนตนเองกับชุมชนอื่นๆ และมีส่วนร่วมในการจัดทำเครือข่ายการท่องเที่ยว โดยสร้างโปรแกรมการท่องเที่ยวร่วมกันภายในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตลอดจนร่วมคิดร่วมทำแผนชุมชนด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มผิงอ่าวไทย ในการดำเนินการดังกล่าวได้มีคณะทำงาน ที่จังหวัดแต่งตั้งเพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรตลอดโครงการ คือ 1. รศ.อนันต์ อารีพงษ์ 2. ผศ.ดร.บำรุง ศรีนวลปาน 3. อาจารย์สุชาติ ปิยะกาญจน์ 4. อาจารย์ภูมิชัย สุวรรณดี 5. อาจารย์ชุมทาง จินดาโชติ 6. อาจารย์อรรครา ธรรมธิกุล 7. อาจารย์นพ กิตติกุล และ 8. อาจารย์พัชรี สุเมธกุล ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้น 4 รุ่นคือ

รุ่นที่ 1 วันที่ 13 - 14 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จังหวัดนครศรีธรรมราช

รุ่นที่ 2 วันที่ 22 - 23 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมรอยเกาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รุ่นที่ 3 วันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมลำปารีสอร์ท จังหวัดพัทลุง

รุ่นที่ 4 วันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมมรกต จังหวัดชุมพร

โครงการดังกล่าวได้มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการและภาคชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม แต่ละจังหวัดมากกว่า 120 คน

ประเด็นที่ทีมวิทยากรได้ให้ความรู้เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวชุมชน CBT (Community Based Tourism) ให้ประสบความสำเร็จโดยอาศัยเครือข่าย ประกอบด้วยความสำคัญของการท่องเที่ยว การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การพัฒนาเครือข่ายโดยใช้ SWOT) ภูมิศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการดูแลสิ่งแวดล้อม การประชาสัมพันธ์และการตลาดการท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมในการจัดการด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิต การให้บริการด้านการท่องเที่ยว การวิเคราะห์ปัญหาของการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ของผู้เข้าร่วมสัมมนา ตลอดจนการกระบวนกรกลุ่มสัมพันธ์เพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย

การได้มีส่วนร่วมทำงานกับจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา นอกเหนือจากเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรชุมชนท่องเที่ยว สิ่งสำคัญเหนืออื่นใดคือ การได้นำชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ไปเผยแพร่แก่ชุมชน นำมาซึ่งภาพลักษณ์และศักยภาพทางวิชาการที่แท้จริง เพราะชุมชนอาจจำชื่อวิทยากรได้ไม่หมดทุกคนแต่สิ่งที่เขาจำได้และฝังอยู่ในจิตใจที่ลืมไม่ได้คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แค่นี้ก็ภูมิใจแล้ว



บรรณาธิการมหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน  
 ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัฏฐา นนทโชติ  
 พิสูจน์อักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรีชาชาญ

สวัสดิ์จะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยง ฉบับวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2553 ตรงกับวันขึ้น 6 ค่ำ เดือน 12 ปีชาล วันอาทิตย์นี้แล้วก็จะถึงวันทอดกฐินที่วัดวิทยาลัยครูรังสรรค์ เรียนเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมงานบุญงานกุศลในครั้งนี้

เพราะเหตุการณ์จากดินฟ้าอากาศในปักษ์ใต้ยังแปรปรวน งานต้อนรับกรมทรัพย์สินทางปัญญา และสื่อมวลชนจากกรุงเทพ ฯ ที่จะมาเยี่ยมชมและทำข่าวโครงการส่งเสริมและต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มหาวิทยาลัยของเราจึงต้องงดไปฉบับสั้น เดิมที่มีกำหนดการชัดเจนว่าจะมาวันที่ 12 -13 พ.ย.นี้ จำเป็นต้องเลื่อนไปเป็นต้นเดือนมกราคมศกหน้าแทน ผู้จัดการศูนย์ปมเพาะวิสาหกิจ (UBI) แจ้งมาเมื่อเช้าวันวาน (11 พ.ย.)

ประชุมกันยาวนานแบบ "มาราธอน" วันวาน (11 พ.ย.) คณะกรรมการ กบ. ร่ายยาวการประชุมตั้งแต่บ่ายโมงไปจนถึง 18.00 น. ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายลงมาเป็นระยะ ๆ มีมติสำคัญหลายเรื่องที่จะมีผลดีในทางปฏิบัติ และจะเป็นแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต เช่น เรื่องการเร่งรัดและส่งเสริมในคณาจารย์ที่มีคุณต่ำกว่าปริญญาโท ต้องสำเร็จก่อน 31 พฤษภาคมศกหน้า และเรื่องผลักดันให้อาจารย์ปริญญาโทที่เรียนแผน ข (ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์) ต้องเข้ารับการอบรมและทำวิจัยให้แล้วเสร็จก่อน 31 พฤษภาคม 2554 เช่นกัน

มีผลงานเขียนบทความแสดงทัศนคติต่อเรื่องมาโดยตลอด วันที่ 9 พ.ย. ที่ผ่านมา อาจารย์ดำรงศัพันธ์ ใจห้าว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก็เขียนบท "ทัศนะวิจารณ์" ว่าด้วย "ทำไมพระธาตุเมืองคอนจึงต้องเป็นมรดกโลก" ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หน้า 11 ใครที่หาอ่านจากหนังสือพิมพ์ไม่ได้ ก็อาจเปิด "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" ก็ได้ หรืออดใจรออีกนิด เพราะกำลังจ่อคิวลงผ่านมหาชัยสารฉบับวันจันทร์ที่จะถึงนี้

ส่วนอาจารย์บุญยิ่ง ประทุม ก็ไม่น้อยหน้า มีบทความลงหนังสือพิมพ์อย่างต่อเนื่องเช่นกัน คราวนี้ได้ลงเรื่อง "เครือข่ายภาคประชาชนกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน" หลายท่านคงได้อ่านแล้ว ส่วนท่านที่พลาดไม่ต้องห่วงมหาชัยสารจะเสิร์ฟให้ถึงที่ เร็วๆนี้ แต่แหม...รู้สึกที่อาจารย์สองท่านนี้จะมีชื่อเป็นข่าวได้ทุกวันเลยสัปดาห์นี้...แบบว่าคนจะดังยังไงก็ยังไม่อยู่ข้างนั้นเออะ

ปิดท้ายพักเที่ยงวันนี้ด้วยข้อคิดดีๆ "เริ่มต้นมอบของขวัญให้ชีวิตใครสักคน ด้วยการทักทาย และยิ้มให้กับอย่างจริงใจ ในวันธรรมดาของเรา อาจทำให้วันที่หม่นหมองของใครคนนั้นสดใสขึ้น" สวัสดิ์จะ